

## Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Quê hương Trại

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Huy

Th&#7913; T&#432;: 19 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 06:28

---

Chiến thắng Quê hương Trại là chiến thắng oai hùng của QLVNCH nhưng cũng là mất chiến thắng trong đau thương vì hàng ngàn đồng bào đã hy sinh.

Chiều tối hôm Chủ Nhật 16 Tháng Chín, tối nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood, Hội Đồng Diu Hành của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Quê hương Trại của QLVNCH.



**Đi diên Liên Quân QLVNCH của hành lễ chào Quốc Quân kỷ trong lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Quê hương Trại. (Hình: Nguyễn Huy)**

Tham dự trong buổi lễ kỷ niệm này có mặt hầu hết đi diên các quân binh chủng, nghĩa quân và địa phương quân của QLVNCH. Diu này đồng c nhĩn rõ khi MC Phạm Đình Khuông “đi m danh” các đơn vị, quân binh chủng thì diu có rất nhiũ u tiếng đáp lễ i.

Dĩ theo tiếng giĩ i thiũ u của MC Phạm Đình Khuông thì thĩ y có đĩ mĩ t các quân binh chủng VNCH tĩ Không Quân, Hội Quân, Biệt Động Quân, Cảnh Sát Quốc Gia, Quân Cảnh, Quân Cán Chính Hội Ninh, Gia Đình Mũ Đĩ, Nữ Quân Nhân, Pháo Binh, Thiũ u Sinh Quân, Thiũ y Quân Lực Chiến, Võ Bĩ Quốc Gia, Võ Khoa Thủ Đĩ c, Nha Kế Thuĩ t, Thiũ t Giáp, Truyĩn Tin, Chiến Tranh Chính Trĩ cho đĩn Bĩ Binh, Đĩ a Phĩng Quân và Nghĩa Quân.

Nhiũ u đi diên đĩn tĩ xa nhĩ Trung Tâm Tây Bĩc Hoa Kỳ, Hội Võ Bĩ Bĩc Cali, Liên Hội Cũ u Chiến Sĩ San Diego. Mĩ t sũ hĩi đoàn đồng hĩng cũng đĩn tham dự nhĩ Hội Đồng Ng Hĩng Quĩng Trĩ, Hội Đồng Ng Hĩng Quĩng Nam-Đĩ Nĩng, Hội Đồng Ng Hĩng Bĩc Liũ, Ban Đĩ i Diĩn Cũng Đồng Ngĩĩ Viĩ t Quốc Gia, Viĩn Viĩ t Hĩc.

## Khi ni 40 năm chiến thắng Quânอง Tr

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Huy

Th&#7913; T&#432;: 19 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 06:28

Sau nghi chào Qu c Quân k đ c đ i di n Liên Quân QLVNCH c hành, tr ng ban t ch c, KQ Bùi Trí Dũng m đ u bu i l b ng m t bài di n văn ng n. Không theo thông l c a nh ng bài di n văn khai m c là cảm n s hi n di n c a các “quan ch c” trong c ng đ ng, k công tr ng c a ban t ch c, v.v... Không Quân Bùi Trí Dũng đi ngay vào đi m mà ng i lính không quân này mu n nh c nh trong bu i l k ni m chi n th ng này. Đó là hàng ngàn ng i dân vô t i đã b quân c ng s n tàn sát khi nã hàng ch c ngàn qu đ n c i d i theo b c chân tr n ch y c ng s n trên qu c l l c a ng i dân x Qu ng.

Ông nói: “Chi n th ng Qu ng Tr là chi n th ng oai hùng c a QLVNCH nh ng cũng là m t chi n th ng trong đau th ng vì hàng ngàn đ ng bào đã hy sinh. Hôm nay, k ni m 40 năm chi n th ng Qu ng Tr , xin t t c hãy cùng t ng ni m đ n đ ng bào n n nhân trong cu c chi n và chia s n i đau th ng m t mát cùng v i thân nhân c a nh ng n n nhân đã hy sinh cùng các chi n sĩ QLVNCH đ có chi n th ng này”.

Ti p đó KQ Bùi Trí Dũng nh c l i cu c chi n oai hùng c a nh ng ng i lính trong QLVNCH khi ph i chi n đ u trong th b t quân bình v quân s v i 2,500 chi n sĩ VNCH ch ng l i 10,000 quân chính quy CSBV. Tr n chi n đ c các v ch huy đ tr 80 ngày ph i đ t đi m nh ng ch 60 ngày “quân ta đã tiêu di t đ c nh ng kháng c cu i cùng c a c ng quân trong c thành Qu ng Tr , ti n vào c m ng n c chính nghĩa trong ti ng reo vui c a quần dân mi n Nam su t vùng h a tuy n”.



***KQ Bùi Trí Dũng, tr ng ban t ch c đang nh c đ n chi n th ng Qu ng Tr , nh ng là chi n th ng trong đau th ng vì hàng ch c ngàn ng i dân lành đã b quân CSBV tàn sát trên qu c l l đ c m nh danh là Đ i L Kinh Hoàng. (Hình: Nguyễn Huy)***

Đ t bài di n văn m đ u bu i l , Th y Quân L c Chi n Nguyễn Ph c H ng trong ban t ch c đã m i m i ng i tham d cùng h ng lên nh ng màn hình l n quanh nhà hàng đ theo d i m t s hình nh cu c tái chi m c thành Qu ng Tr . Tr n chi n đ c ghi l i nh ng gian lao kh c c a ng i lính VNCH giành t ng t c đ t v i đ ch quân khi ti n v c thành Qu ng Tr . Nhìn l i hình nh nh ng ng i lính VNCH trong tr n chi n này không ai là không gắn đ c lòng c m

## Khiếm khuyết 40 năm chiến tranh Quân lực Việt Nam

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Huy

Th&#7913; T&#432;: 19 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 06:28

phòng, thiếu yêu. Trên thực tế là một chiến lực ba lô đổ bộ quân lực cá nhân là còn vũ khí để  
đồng c đồng dùng cho không phải trong một cuộc chiến đổ bộ mà là trong một chiến lực đồng chí  
ngày. Thế mà không một người lính nào tỏ ra sự một mặt, trái lại trên thực tế khuôn mặt người lính  
cố gắng nh để thoát lên và quy định chiến. Tất cả những nét khắc khổ quố cố gắng đã làm nên chiến  
tích thực danh, tái chiến lực thành Quân lực Việt Nam ngăn chặn đồng chí đồng chí u sự đoàn chính qui CSBV  
đã vượt qua sông Bến Hải, sông Mỹ Chánh bằng giá đổ xâm lược miền Nam. Những phân  
tích gia quân sự và chính trị cho rằng người QLVNCH thất bại trong chiến lực này thì CSBV đã  
thắng chiến lực miền Nam từ năm 1972.

Khiếm khuyết, những đồng chí đồng chí của các quân binh chiến lực tham gia trận tái chiến lực Quân lực Việt Nam đã lên  
phát biểu ý kiến.

Không Quân Nguyễn Duy Diễm, đồng chí đồng chí cho những chiến lực sĩ không quân thực tế tham gia trận  
đánh cho biết: “Về không quân, đã đóng góp vào cuộc chiến thực tế này trong ba đêm, thực tế  
là quan sát và bám sát chiến lực thực tế cung cấp cho các vị chỉ huy ra đồng chí những quy định đồng chí  
chính xác. Thế hai, không quân đã tiêu diệt đồng chí đồng chí phi cơ của xe tăng T.54 của đồng chí. Thế ba là  
trong ngày để tái chiến lực, các không đoàn thực tế thắng đã không vắng cho những dù đáp xuống  
chính xác ngay trên đồng chí đồng chí trong lòng là phòng không của chúng mà vắng bên toàn đồng chí  
quân sĩ và phi cơ. Chiến lực thực tế Việt Nam đã là một chiến lực thực tế hợp của các quân binh  
chiến lực QLVNCH”.

Những Dù Mai Đức Vy cũng đồng chí đồng chí anh em Những Dù thực tế tham gia trận chiến lực này cho biết:  
“Trên đồng chí đồng chí hành quân để một trận chúng tôi đã đồng chí đồng chí chiến lực kiên hàng chiến lực ngàn dân chiến lực  
trận chiến lực sự. Đây cũng có tiếng reo hò ‘Những Dù đã đến rồi, đồng chí đồng chí thôi không phải chiến lực đi  
đâu nữa’. Những người dân chúng còn chia sẻ chút niềm vui, gói mì của mình dành đồng chí đồng chí trên  
đồng chí đồng chí trận chiến lực CS cho anh em chúng tôi đúng như tình quân dân cá nhân. Tất cả những chiến lực  
kiến chiến lực chúng tôi hết thảy để một lòng, niềm niềm một lòng trong mà thực quy định tâm chiến lực để giành  
lại quê hương đồng chí đồng chí quán cho đồng chí đồng chí”.

Sau phần phát biểu của một số cựu quân nhân đã có một trong trận tái chiến lực Quân lực Việt Nam 1972,  
ban thực chiến lực đã giới thiệu các thành phần của Tập Đoàn Chiến Lực Sĩ VNCH. Chỉ thực chiến lực Hài Đồng chí Đồng chí  
Diễm là Giáo Sĩ Nguyễn Xuân Vinh, chỉ thực chiến lực Hài Đồng chí Đồng chí Giám Sát là KQ Nguyễn Văn Đức, chỉ  
thực chiến lực Hài Đồng chí Đồng chí Hành là Chiến Lực Hộ Vệ Trận Quan An với hai phần tá là KQ Bùi Trí Dũng và  
chiến lực Hộ Vệ Trận Võ, Võ Bộ Quân Lực Gia.

Phát biểu với chúng tôi trong một cuộc phỏng vấn ngắn, cựu Trung Tá TQLC Đoàn Trường Cao

## Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Quãng Tr

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Huy

Th&#7913; T&#432;,, 19 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 06:28

---

cho biết: “Trận tái chiếm Quãng Tr năm 1972 có thể nói là một trận chiến của hòa lực. Trong vai trò là một sĩ quan chỉ huy pháo binh Thủy Quân Lục Chiến, chúng tôi đã dẫn chiến trường sông M Chánh rồi ra phía Bắc trong nhiệm vụ ngày trước. Một ngày theo lệnh hành quân chúng tôi phải đi lên chiến trường sông M Chánh 80,000 pháo 155 ly và 105 ly. Trong khi đó thì bên cánh trái chúng tôi có 3 tiểu đoàn pháo binh dù được tăng phái cũng đều đều với chúng tôi nã hàng ngàn quả tên lửa 105. Về phía Bắc sông M Chánh, với 3 sư đoàn quân CSBV đã vượt qua sông Bùn Hố rồi tiến vào sông M Chánh thì B.52 và hàng loạt pháo của Hoa Kỳ bắn từ biển vào suốt ngày đêm trung bình mỗi ngày 7 ngàn quả, theo tôi được biết. Ngoài ra còn có những cuộc oanh tạc của Không Quân chiến thuật Hoa Kỳ và Không quân của QLVNCH. Đúng ngày 28 Tháng Sáu, lệnh xuất phát được ban ra trong 90 ngày phải đi tìm chiến trường chiến lược thành Quãng Tr những nơi chỉ 68 ngày sau, ngày 16 Tháng Chín, những người chiến sĩ của QLVNCH đã chiếm xong cả thành Quãng Tr và những người lính TQLC đã dâng những cờ Vàng trong cả thành Quãng Tr. Sau trận chiến, cả một vùng không còn gì nguyên vẹn, chỉ còn là những đống đổ nát trên nhà thờ La Vang và một ngôi chùa mà tôi không còn nhớ tên. Tất cả đã thành bình địa. Trận này TQLC chúng tôi bị hy sinh một 3,500 chiến sĩ, 8,000 bị thương. Hôm nay kỷ niệm chiến thắng Quãng Tr, lòng chúng tôi bỗng chùng xuống khi nhớ đến những đống đổ nát đã hy sinh”.

Trong suốt cuộc chiến Việt Nam trước năm 1975, QLVNCH đã từng lập nên nhiệm vụ chiến tích oai hùng nhất là sau khi Hoa Kỳ đã quyết định rút quân trong kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của họ. Còn lại một mình đứng vững với quân CSBV để toàn lực với sự hỗ trợ từ phía các đồng minh, QLVNCH đã làm nên những chiến công hiển hách gia nhập nhà quân sự Hoa Kỳ và thế giới. Những bàn cờ thế giới đã sụp đổ, VNCH phải hy sinh cho thế chiến lược của Hoa Kỳ để Hoa Kỳ phá vỡ khối cộng sản quốc tế. QLVNCH đã phải chiến đấu trong thời gian quân trang quân dụng và được những người bạn còn kiên cường làm chiến trường chiến lược toàn của Hoa Kỳ nên Quốc Hội Hoa Kỳ đã cắt hoàn toàn viện trợ cho VNCH trong khi khối cộng sản thì ngược lại viện trợ từ phía quân CSBV, các quân gia nhập nhà miền Bắc cho CSVN để toàn lực quân đội vào Nam xâm chiếm bằng được phần đất do mà khối từ do và dân tộc.